

LỢI ÍCH TỪ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM

Đối với rất nhiều sinh viên, nỗi lo lắng tìm một công việc mới sẽ nhanh chóng thay thế niềm vui tốt nghiệp.

Bởi vì, họ lo sợ họ không đủ kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết trong thị trường lao động khắc nghiệt như hiện nay.

"Sinh viên thường ít chú ý đến những kỹ năng họ có thể phát triển trong trường đại học và những điều ghi trong học bạ của họ", Joan Brannick giám đốc Brannick HR Connections, nhà tâm lý tại Florida cho biết. "Đại học không đơn giản chỉ là các buổi lên lớp."

Bên cạnh những kiến thức chuyên môn trong các chương trình học, trường đại học cung cấp cho bạn một vài kỹ năng mềm mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Theo như Brad Karsh, giám đốc JobBound.com, tư vấn viên nghề nghiệp tại Chicago nói: "Sinh viên có thể vừa làm bài tập, vừa nhắn tin cho bạn bè mà vẫn không bỏ quên bộ phim truyền hình dài tập đang được chú ý." Kỹ năng này có thể thỏa mãn nhu cầu của nhà tuyển dụng, nó cho thấy ứng cử viên này có khả năng quản lý thời gian và một thời gian biểu chặt chẽ một cách hiệu quả.

Những sinh viên mới tốt nghiệp gần đây cần phải dịch các thuật ngữ họ thường dùng trong trường sang ngôn ngữ kinh doanh liên quan đến vị trí công việc họ tìm kiếm. Giám đốc tuyển dụng Tập đoàn Microsoft, Warren Ashton cho biết làm bài tập theo nhóm có thể hiểu là "Cộng tác làm việc theo nhóm", sự thành thực về Facebook và Myspace nghe sẽ hay hơn với "Kết nối với khách hàng qua những công nghệ mới", và du học có thể là "Khả năng thích nghi toàn cầu và sự hiểu biết văn hoá".

William Hankers cho biết, anh vừa trải qua một buổi phỏng vấn tháng năm vừa rồi vào

vị trí kế toán. Anh đã nhấn mạnh cho các nhà tuyển dụng thấy anh vừa "chiến đấu" với lịch học dày đặc của nhà trường, vừa giữ chức trưởng nhóm hội nam sinh khoa kế toán, vừa tham gia một khoá học chuyên khác. Nay là một nhân viên kế toán của Esnt & Young, Newyork, anh vẫn đang sử dụng kỹ năng quản lý thời gian mà anh học được từ trong trường đại học.

Khả năng ngủ bốn đến năm tiếng một ngày, làm việc muôn để hoàn thành dự án là đặc biệt quan trọng đối với các ngành như kế toán, ngân hàng, luật sự và kỹ thuật, Lee Steve giám đốc trung tâm việc làm tại trường đại học Notre Damne.

Sinh viên ngày nay thích nghi với các công nghệ mới nhanh hơn các bậc tiền bối. Một cuộc điều tra Gallup Panel cho thấy 30% từ độ tuổi 18 đến 30 đồng ý họ luôn cố gắng cập nhật những phong cách mới nhất, và những sản phẩm công nghệ hiện đại. Trong khi đó, chỉ 18% độ tuổi 45 đến 55 và 15% độ tuổi trên 55 đồng ý với ý kiến trên. Và điều này cũng vô cùng cần thiết trong một thời đại công nghệ phát triển rất nhanh chóng như hiện nay.

Sống trong ký túc xá có thể giúp với sinh viên có cơ hội tiếp xúc với nhiều người mang giới tính, tôn giáo và đến từ nhiều nước khác nhau. Điều này giúp sinh viên có một cái nhìn đa dạng hơn, nhạy cảm hơn trong việc giải quyết vấn đề và khả năng tiếp cận với nhiều người qua nhiều cách khác nhau. Cho thấy khả năng đa dạng của họ như thế nào trong việc giải quyết những vấn đề liên quan tới khách hàng, đồng nghiệp và sếp là kỹ năng gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng.

Tóm lại, những kỹ năng mềm sinh viên có thể học được trong các trường đại học là vô cùng quý giá. Những kỹ năng này có thể giúp chúng ta tiến xa hơn trong công việc. Quan trọng nhất là sinh viên cần phải cân bằng những kỹ năng mềm và những kỹ năng chuyên sâu.